

บัญชีข้อมูลที่จำเป็น

๑. รายละเอียดของผู้ส่งออก	ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดสำหรับการติดต่อของผู้ส่งออก
๒. รายละเอียดของการส่งสินค้า (หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหนึ่งฉบับ สามารถใช้ได้กับการส่งสินค้าหนึ่งครั้ง)	(หนึ่ง) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับของ (สอง) รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งสินค้าที่เพียงพอ เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าของผู้นำเข้า เลขที่บัญชีราคาสินค้าและวันที่ และใบตราส่งทางอากาศ/ใบตราส่งทางเรือ (สาม) ท่าเรือที่ขนส่งสินค้าเข้า หากทราบ
๓. รายละเอียดของสินค้า	(หนึ่ง) รายละเอียดของสินค้า ซึ่งรวมถึง เอช เอส โคด (ในระดับ ๖ หลัก) และเลขที่ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ถ้ามี (สอง) เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เกี่ยวข้อง (สาม) มูลค่า เอฟ โอ บี เมื่อระบุเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค ^๑
๔. การรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่ทำหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า	การรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่ทำหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า บนพื้นฐานของหลักฐานที่ได้รับ ว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบทที่ ๓ (กล่าวด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)
๕. เลขที่หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า	เลขที่หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่ทำหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

^๑ ในกรณีที่สินค้าส่งออกจากและนำเข้าโดยประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ จะระบุมูลค่าเอฟ โอ บี ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าชนิดแบ็ค-ทู-แบ็ค สำหรับสินค้าทุกชนิด โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พิธีสารฉบับที่หนึ่งมีผลบังคับใช้ หรือวันลงนามโดยคณะกรรมการว่าด้วยการค้าสินค้า แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

ในกรณีที่ต้องระบุ มูลค่าเอฟ โอ บี ไว้ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าชนิดแบ็ค-ทู-แบ็ค ต้องระบุมูลค่า เอฟ โอ บี ของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate Party)

ในกรณีของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าชนิดแบ็ค-ทู-แบ็ค ที่ไม่แสดงมูลค่า เอฟ โอ บี ในกรณีจำเป็น จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ส่งออกซึ่งระบุมูลค่า เอฟ โอ บี ของสินค้าแต่ละรายการตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแนบมาด้วย